



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. เกษตรกรเฮ-ราคาพุ่ง ทั้งข้าว-ยาง	ข่าวสด
2. วันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ 18 ปี	มติชน
3. 'ไซยา' ลุยลดฝุ่น ขึ้นบินฝนหลวง พื้นที่'เชียงใหม่'	ไทยรัฐ
4. เลขาฯส.ป.ก.เพิกถอนสิทธิถือครองที่ดินเขาใหญ่	มติชน
5. ชาวใต้ขอบคุณรบ.ต้นราคายางพุ่ง ททท.อัดโปรกระตุ้นเที่ยวเมืองรอง	มติชน (กรอบบ่าย)
6. 47 ปี 'ม.เกษตรกรรมหนองหว้า ฉะเชิงเทรา' ต้นแบบเกษตรกร	แนวหน้า
7. เปิดแผนปี 67 'กรมอุตุนิยมวิทยา' ดันดิจิทัลเป็นหัวใจการพยากรณ์ยกระดับ...	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
8. คอล้มมัน: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: ลดราคาปุ๋ยเฟส2	มติชน
9. พาณิชย์ถกโรงงานลดราคาปุ๋ย50บ.	ข่าวสด
10. ฟุ้งแหล่งทะเบียนแก้หนี้พรีบ	ไทยโพสต์

เกษตรกรเฮ-ราคาพุ่ง ทั้งข้าว-ยาง

धानาได้ทัน1.5หมื่น ชาวสวนยิ้มทะเล92บ. พาณิชย์ยอมรับแล้ง ทันเหตุมะนาวแพง

धानาเฮ ข้าวราคาพุ่งตันละเกือบ 1.5 หมื่น ทั้งข้าวเปลือกหอมมะลิ-ข้าวเปลือกปทุมธานี อ่านต่อหน้า 11

● ข้าว-ยาง ต่อจากหน้า 1

ข้าวเปลือกเจ้า-ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ขณะที่ 'ยางพารา' ก็ราคาดีต่อเนื่อง ทะลุ กิโลละ 92 บาท กรมการค้าภายในยอมรับ 'ผัก-มะนาว' ขึ้นราคา เหตุอากาศร้อน แล้ง ทำผลผลิตลดลง 20% แนะนำผู้บริโภคกิน มะนาวผงแทน เปิดจุดจำหน่ายผ่านรถ โมบายธงฟ้า

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรว่า ปัญหาอากาศร้อนและฝนทิ้งช่วง ทำให้ผัก

บางชนิดเสียหาย ผลผลิตออกสู่ตลาด น้อยลง ส่งผลให้ราคามีความอ่อนไหวและ ปรับสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก.พ.2567 เช่น ผักคะน้า ราคาปรับเพิ่มขึ้นจาก 34.54 บาท/ก.ก. เป็น 35.80 บาท/ก.ก. ผักกวางตุ้ง ปรับ จาก 29 บาท เป็น 31 บาท/ก.ก. ส่วนผักชี ปรับลดลง จาก 82.67 บาท/ก.ก. เป็น 81 บาท/ก.ก. ต้นหอม ปรับลดลง จาก 71.20 บาท/ก.ก. เป็น 70.40 บาท/ก.ก. พริกขี้หนูจินดา ปรับลดลง จาก 73.81 บาท/ก.ก. เป็น 72.20 บาท/ก.ก.

นายวัฒนศักดิ์กล่าวต่อว่า ส่วนมะนาวยอมรับว่าราคาปรับสูงขึ้น เมื่อเทียบกับ สัปดาห์ก่อนหน้า โดยมะนาว(เบอร์ 1-2)

ปรับขึ้นจากลูกละ 3.71 บาท เป็น 4 บาท หรือปรับเพิ่มขึ้นลูกละ 29 สตางค์ เนื่องจาก อากาศร้อน ทำให้ผลผลิตมะนาวในช่วง ม.ค.-ก.พ.2567 ปรับลดลงจาก 5.6 หมื่น ตัน เหลือ 4.2 หมื่นตัน หรือลดลง 20% ขณะนี้ราคามะนาวปรับสูงขึ้น แต่ราคายัง ไม่แพงเท่ากับปีก่อน ปัญหาอากาศร้อนแล้งทำให้ ผลผลิตลดลง สำหรับภาวะภัยแล้งอาจจะ กินเวลายาวไปจนถึงสิ้นเดือนธ.ค. ค.นี้ นั้น คาดว่าราคามะนาวและผักสดจะเริ่ม คลี่คลายตั้งแต่เดือนพ.ค.เป็นต้นไปอย่างไร ก็ตาม เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคในช่วงมะนาวแพง แนะนำให้ผู้บริโภคใช้ มะนาวผงทดแทน ซึ่งปัจจุบันกรมการค้า ภายในได้ประสานนำมะนาวผงที่ผลิตโดย โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา มา จำหน่ายผ่านรถโมบายชนิด ธงฟ้าประจํารัฐ เคลื่อนที่แล้วในราคาถุงละ 20 บาท เพื่อ ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน

นายวัฒนศักดิ์กล่าวถึงสถานการณ์ราคาสินค้าข้าวว่า เป็นข่าวดีสำหรับชาวนาที่ข้าว ยังคงยืนราคาสูงเกือบทุกชนิด โดยราคา ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 14,850 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,600 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 14,850 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 12,300 บาท และข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ตันละ 13,300 บาท ส่วนราคายางพาราแผ่นดิบก็ ปรับสูงขึ้นมาก โดยล่าสุดราคาขึ้นมาอยู่ที่

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 16 มีนาคม 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12162

หน้า: 1(ซ้าย), 11

Col.Inch: 62.46 Ad Value: 96,813

PRValue (x3): 290,439

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เกษตรกรเฮ-ราคาพุ่ง ทั้งข้าว-ยาง

กิโลละ 85.66 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถิติการสำรวจราคาสินค้าเกษตรรายวัน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกรมการค้าภายในระบุว่าราคาขายส่งและขายปลีกมะนาวมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเมื่อเปรียบเทียบราคาขายส่งปลีกมะนาว ล่าสุดวันที่ 14 มี.ค. กับช่วงต้นเดือนพบว่ามีราคาสูงขึ้น โดยราคาขายส่งมะนาว เบอร์ 1-2 ปรับเพิ่มขึ้นจากลูกละ 2.5-3.5 บาท เป็น 3.5-4.5 บาท ส่วนราคาขายปลีก ปรับเพิ่มขึ้นจาก 4-5.5 บาท เป็น 5-6.5 บาท

วันเดียวกัน สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) รายงานว่า ราคายางสูงสุดประจำวันในตลาดกลางจ.นครศรีธรรมราช ก.ก.ละ 92.01 บาท เพิ่มขึ้นจากวันก่อนที่ราคา ก.ก.ละ 91.01 บาท ขณะที่ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคา ก.ก.ละ 91.45 บาท เพิ่มขึ้นจากวันก่อนที่ราคา ก.ก.ละ 90.55 บาท

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/คอลัมน์

วันที่: เสาร์ 16 มีนาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16806

Col.Inch: 104.87 Ad Value: 162,548.50

หน้า: 3(ล่าง)

PRValue (x3): 487,645.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: วันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ 18 ปี



วันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ 18 ปี

ข้าว เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของวิถีแห่งชีวิต และเป็นพืชเศรษฐกิจที่หล่อเลี้ยงคนไทยทั้งชาติ เนื่องจากการทำนาได้แทรกซึมอยู่ในวิถีวัฒนธรรม ก่อให้เกิดประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์มากมาย เมล็ดข้าวนอกจากจะเป็นอาหารหลักในการดำรงชีวิตแล้ว ยังมีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วย

กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2549 ตลอดระยะเวลา 18 ปี แห่งการเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดูแลด้านการผลิตข้าว การขับเคลื่อนงานบริหารจัดการข้าวของประเทศอย่างครบวงจร ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการจัดจำหน่าย มีบทบาทสำคัญในการดูแลชาวนาจำนวนกว่า 4 ล้านครัวเรือน กว่า 16 ล้านคน ซึ่งถือเป็นจำนวนมาก

เกือบ 1 ใน 3 ของประชากร ทั้งประเทศ อีกทั้งยังส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชาวนาให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายที่รัฐบาลมุ่งดำเนินการ เพื่อสร้างความอยู่ดีกินดี และเพิ่มเสถียรภาพให้กับประเทศ

โดยปัจจุบันมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้ง 2 ท่าน มีแนวนโยบายที่ส่งเสริมอาชีพการทำนา โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาวนาเป็นหลัก และได้มอบแนวทางมายัง นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นผู้ขับเคลื่อน ถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกข้าวไทยที่ลดลง ต้นทุนการผลิตข้าวที่สูงขึ้น

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/คอลัมน์

วันที่: เสาร์ 16 มีนาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16806

Col.Inch: 104.87 Ad Value: 162,548.50

หน้า: 3(ล่าง)

PRValue (x3): 487,645.50

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: วันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ 18 ปี

ตลอดจนสถานการณ์ภัยธรรมชาติและแมลงศัตรูข้าว แต่ถึงอย่างนั้นเอง รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว ได้ตระหนักและเข้าใจปัญหาที่พี่น้องชาวนาเผชิญอยู่ จึงมีนโยบายช่วยเหลือชาวนาผ่านโครงการด้านข้าว อาทิ โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 ที่มุ่งเน้นให้ชาวนาเปลี่ยนมาใช้เมล็ดพันธุ์ดีในการเพาะปลูก นอกจากนี้ยังพัฒนาและสนับสนุนให้

“ศูนย์ข้าวชุมชน” เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาการผลิตข้าวและชาวนา ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว คุณภาพดีไว้ใช้อย่างพอเพียงในชุมชน บูรณาการทำงาน ด้านข้าวครอบคลุมในทุกด้าน อีกทั้งยังได้จัดให้มี โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG MODEL เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดหา ปัจจัยการผลิต

และเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับศูนย์ข้าวชุมชน เป็นการปรับปรุงกระบวนการเพาะปลูกข้าว เน้นการทำนา



แบบยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมให้ชาวนาหันมาทำนาแบบ เปียกสลับแห้ง ที่จะช่วยให้สามารถบริหารจัดการน้ำ ที่มีอยู่ให้เพียงพอต่อความต้องการของต้นข้าวได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนในการผลิต และที่สำคัญยัง ถือเป็นการรณรงค์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสามารถนำคาร์บอนเครดิตไปจำหน่ายต่อยอดเป็นรายได้ อีกทางหนึ่ง



'โซยา' ลุยลดฝุ่น ขึ้นบินฝนหลวง พื้นที่'เชียงใหม่'

ปัญหาฝุ่น PM2.5 ยังสร้างความระทมทุกข์ให้กับชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องปอด ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 มี.ค. นายโซยา พรหมามรช. เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงพื้นที่ภาคเหนือ ที่ห้องประชุมหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ พร้อมเปิดเผยว่า ตามที่สถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือยังอยู่ในระดับเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ถึงระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) จึงสั่งการให้นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการฝนหลวงเชิงรุกอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่น PM2.5

ในพื้นที่ภาคเหนือดำเนินการตามแผนเร็วกว่ากำหนด ปรับแผนการปฏิบัติการกิจ ใช้เครื่องบินขนาดใหญ่ ชนิด CN จำนวน 2 ลำ เครื่องบินขนาดกลางชนิด CASA จำนวน 3 ลำ เครื่องบินชนิด Super King Air จำนวน 1 ลำ ในการกำจัดแปรสภาพอากาศ บรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก บรรเทาปัญหาไฟฟ้า และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

นายโซยา กล่าวต่อว่า ในฐานะรมช.ที่กำกับดูแลกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้วางแผนติดตามสภาพอากาศ ป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ เห็นได้ว่าปัจจุบันค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ของจังหวัดเชียงใหม่ที่พุ่งขึ้นอันดับ 1 ของโลกส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้มาท่องเที่ยว ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในอนาคต จึงขึ้นเครื่องบินร่วมสังเกตการณ์การบินปฏิบัติการกำจัดแปรสภาพอากาศโดยเครื่องบินชนิด CN บรรทุกน้ำ 1,500 ลิตร สปรaying ที่ระดับความสูง 9,500 ฟุต บินวนแบบก้นหอย รัศมีการบิน 5-7 NM หรือประมาณ 12.6 กิโลเมตร ที่บริเวณ อ.ดอยสะเก็ด และ อ.พร้าว เพื่อช่วยบรรเทาค่าฝุ่น

ละอองในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เป็นการใช้เทคนิคพิเศษที่เรียกว่า "เทคนิคลดอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศ ผกผันด้วยการโปรยน้ำและโปรยน้ำแข็งแห้ง" เพื่อเจาะช่องบรรยากาศให้สามารถระบายฝุ่นละอองขึ้นต่อไป นอกจากนั้นยังได้สั่งการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ต้องการน้ำสำหรับการเริ่มเพาะปลูก พร้อมให้การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ในการกิจดับไฟป่า บริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

ทั้งนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงรวมจำนวน 6 หน่วยปฏิบัติการ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.เชียงใหม่ แพร่ จันทบุรี กาญจนบุรี และสงขลา ระหว่างวันที่ 8 มี.ค.-16 มี.ค. ใช้เทคนิคกำจัดแปรสภาพอากาศจำนวน 6 วัน 148 เที่ยวบิน ช่วยเหลือ 15 จังหวัดภาคเหนือ ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กมีแนวโน้มลดลง จากข้อมูลตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศโดยเครื่องบิน Super King Air การใช้เทคนิคการลดอุณหภูมิชั้นบรรยากาศผกผัน ช่วยระบายฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 5 ไมครอนได้ประมาณ 40-50% เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่ไม่ได้ปฏิบัติการ



ใช้ฝนแก้ฝุ่น นายโซยา พรหมามรช. เกษตรฯ ตรวจสอบอุปกรณ์บนเครื่องบินที่จะใช้ในการทำฝนหลวง เพื่อโปรยน้ำใส่ฝุ่นควันและช่วยดับไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่อยู่ในระดับเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (ระดับสีส้ม)

เลขาฯส.ป.ก.เพิกถอนสิทธิถือครองที่ดินเขาใหญ่

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 มี.ค.67 เลขาธิการ ส.ป.ก.ได้ออกแถลงการณ์มีคำสั่งด่วนให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาเพิกถอน ส.ป.ก.4-01 และยกเลิกผลการรังวัดที่ดิน รวม 1,279 ไร่ ส.ป.ก.ได้ตรวจพบมีการออก ส.ป.ก.4-01 ในพื้นที่ที่ยังคงมีสภาพป่า 10 ราย 13 แปลง 341-3-39 ไร่ และพื้นที่ที่มีการรังวัดแปลงที่ดินไว้แล้ว แต่ยังไม่มีการจัดที่ดินอีก 26 ราย 45 แปลง 937-0-81 ไร่ ในเขตปฏิรูปที่ดินจำแนกออกจากป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

เลขาธิการ ส.ป.ก.จึงสั่งการให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาดำเนินการเพิกถอนการจัดที่ดินทั้ง 10 รายโดยด่วน ส่วนพื้นที่ที่ยังไม่จัดแต่รังวัดแล้วอีก 28 ราย ให้ยกเลิกผลการรังวัดและห้ามนำพื้นที่ดังกล่าวมาจัดที่ดินโดยเด็ดขาด หากพบการกระทำการโดยมิชอบด้วยกฎหมายให้ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิของประชาชนหากเป็นเกษตรกรตัวจริง

มีการถือครองทำประโยชน์อยู่จริงให้มาแสดงตัวแสดงสิทธิต่อ ส.ป.ก.นครราชสีมา เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี

ล่าสุด ผู้สื่อข่าว สอบถาม ไปยัง ส.ป.ก.นครราชสีมา ทราบว่าที่ดินที่ทำการเพิกถอนสิทธิในเอกสารแถลงการณ์นั้น อยู่ในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทคือที่ บ้านเหวปลากั้ง หมู่ 10 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการแจ้งให้กับผู้ถือครองสิทธิทั้ง 10 ราย รับทราบถึงการเพิกถอนสิทธิในครั้งนี้ พร้อมกับให้ทางผู้ถือครองสิทธิได้นำเอกสารหลักฐานต่างๆ เข้ามาชี้แจงที่ ส.ป.ก.นครราชสีมา หากตรวจสอบหลักฐานและข้อเท็จจริงแล้วไม่สามารถถือครองที่ดิน ส.ป.ก.ในพื้นที่ดังกล่าวได้ ส.ป.ก.นครราชสีมา จะเพิกถอนสิทธิ อย่างไรก็ตามในขั้นตอนทางกฎหมายนั้นทางผู้ถือครองสิทธิสามารถยื่นอุทธรณ์ไปยังสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมภายใน 30 วัน รวมไปถึงนำเรื่องเพิกถอนสิทธิในการถือครองที่ดิน ส.ป.ก.ไปยื่นต่อศาลปกครองให้พิจารณาเรื่องนี้ได้อีกด้วย

ชาวใต้ชอบคุณרב.ต้นราคาอย่างฟุ้ง ททท.อัดโปรกระตุ้นเที่ยวเมืองรอง

‘ภูมิธรรม’กดปุ่มงานธงฟ้าสัญจรสุรินทร์ จำหน่ายสินค้าราคาถูก ลดค่าครองชีพประชาชน ‘อิง’ถกซอฟต์แวร์ 15 มี.ค. ตั้งอนุกรรมการสาขาประจำจังหวัด ยอดจองโรงแรมพัทยาริมมหาสงกรานต์ฟุ้ง 90% (อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 1

อย่างฟุ้ง

‘ภูมิธรรม’กดปุ่มงานธงฟ้า

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในการเปิดงานธงฟ้าราคาประหยัด ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (สวนใหม่) อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยกรมการค้าภายใน นำนโยบายของรัฐบาลในการช่วยลดภาระค่าครองชีพ มาขับเคลื่อนและกำหนดจัดตั้งแต่วันที่ 13-15 มีนาคม โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ทั้งสรรพสินค้า ห้างท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตรายกลางและรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายรุ่นใหม่ อาทิ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เกษตรกรรุ่นใหม่ รวมทั้งผู้ประกอบการจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง นำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายกว่า 1,000 รายการ ลดสูงสุด 60% มีทั้งอาหาร ของใช้ประจำวัน เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าชุมชน เป็นต้น โดยสินค้าไฮไลท์ราคาพิเศษทุกวัน อาทิ ไข่ไก่เบอร์ 2 แผงละ 95 บาท น้ำตาลทราย 22 บาท/กิโลกรัม (กก.) น้ำมันพืชปาล์มขวด (ลิตร) ละ 40 บาท กะหล่ำปลี 10 บาท/กก. หอมแดง 35 บาท/กก. และหอมหัวใหญ่ 15 บาท/กก.

นายภูมิธรรมกล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ให้ความสำคัญกับการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสโดยกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการจัดงานธงฟ้าราคาประหยัด เป็นกิจกรรมหนึ่งในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการผู้ผลิตรายกลางและรายย่อย (SMEs) กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจ

ชุมชน เครือข่ายเกษตรกรและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ทำให้ประชาชนมีทางเลือกในการจับจ่ายใช้สอย ผู้ประกอบการมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้า พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เป็นการส่งเสริมสนับสนุนสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศด้วย

สินค้าราคาถูกสัญจรสุรินทร์

“นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัด Thaitrade.com สัญจร จังหวัดสุรินทร์ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ เวิร์กช็อป พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายเล็กที่ยังไม่เป็นนิติบุคคล ให้มีทักษะความรู้ด้านการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ถ่ายภาพสินค้า สอนการถ่ายภาพสินค้า ให้คำแนะนำเขียนคำอธิบายสินค้า การสมัครสมาชิก การตกแต่งหน้าร้านค้า การเตรียม OBM การจับคู่เจรจาธุรกิจการค้าระหว่างผู้นำเข้าจากเวียงจันทน์ และพนมเปญกับผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมกิจกรรม Export Clinic บรรยายให้ความรู้ แนวโน้มตลาด/สินค้า และพฤติกรรมผู้บริโภคของกัมพูชา ผู้ประกอบการกลุ่ม YEC หอการค้าไทย และ YSF (Young Smart Farmer) ผู้ประกอบการในกลุ่ม Micro SMEs OTOP วิสาหกิจชุมชน ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ผู้ประกอบการที่เคยและไม่เคยขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์” นายภูมิธรรมกล่าว

นายภูมิธรรมกล่าวอีกว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนใน จ.สุรินทร์ และจังหวัดใกล้เคียง มาเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัด โดยมีสินค้าที่จำหน่ายต่อกรครองชีพครบถ้วน ทั้งของกินของใช้ และผักจากเกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการที่อยากจะทำมาหากินของตัวเองและขยายโอกาสในการนำสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศ มาร่วมกิจกรรมกับกระทรวงพาณิชย์ในบริเวณสถานที่ดังกล่าว โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดกิจกรรม

ของกระทรวงพาณิชย์ในวันนี้ จะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนได้ตามเป้าหมาย และส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีโอกาสมากขึ้น

‘อิง’ถกซอฟต์แวร์ 15 มี.ค.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 15 มีนาคม น.ส.แพทองธาร ชินวัตร รองประธานกรรมการคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์แห่งชาติ จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์แห่งชาติ ที่ 3/2567 ที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยวาระประชุมแยกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ วาระเพื่อทราบ ประกอบด้วย ความคืบหน้าการพัฒนาต้นแบบศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) ซอฟต์แวร์ ความสำเร็จการจัดงานเทศกาล Maha Songkran World Water Festival การดำเนินโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์/หนังสือไทยในต่างประเทศ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การเตรียมรับฟังความเห็นร่าง พ.ร.บ. THACCA พ.ศ. ... (CEA) ความคืบหน้าองค์การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ โดยคณะกรรมการด้านดนตรี

ซงเพิ่มคณะอนุกรรมการพริบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนั้นจะมีวาระเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา คือ กระบวนการ Upskill (ยกระดับทักษะ) และ Reskill (สร้างทักษะใหม่ต่อการทำงาน) โดยคณะอนุกรรมการด้านอาหารจัดทำสถาบัน Festival Academy โดยคณะอนุกรรมการด้านเฟสติวัล การให้ทุนสนับสนุนเพื่อสร้างภาพยนตร์ โดยคณะอนุกรรมการด้านภาพยนตร์ การจัดตั้งอนุกรรมการซอฟต์แวร์สาขาต่างๆ ประจำจังหวัด การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์จำนวน 6 คณะ ภายใต้สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) การแต่งตั้งอนุกรรมการด้านกีฬาเพิ่มเติม การแต่งตั้งอนุกรรมการด้านอาหารเพิ่มเติม การแต่งตั้ง

อนุกรรมการด้านดนตรีเพิ่มเติม

ยอดจองรร.สงกรานต์พัทยา90%

นายปรเมศวร์ งานพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา จ.ชลบุรี กล่าวว่า เมืองพัทยาได้ตอบรับนโยบายของรัฐบาลในช่วงสงกรานต์ โดยจะจัดงานระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน ในวันที่ 18 เมษายนจะมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและสร้างน้ำพระเพื่อสืบสานประเพณี ที่บริเวณลานโพธิ์นาเกลือ วันที่ 19 เมษายน มีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและสร้างน้ำพระที่วัดชัยมงคล พร้อมมีการละเล่นต่างๆ ในช่วงเช้า ส่วนเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนเมืองพัทยาจะจัดกิจกรรมเพื่อความบันเทิงบริเวณชายหาดพัทยากลาง ส่วนวันที่ 20 เมษายน เป็นงานกองข้าว ซึ่งเป็นงานท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาที่ลานโพธิ์นาเกลือและวัดหนองใหญ่ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมมีการพูดคุยและจะเสริมกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่เมืองพัทยา ทั้งนี้ในช่วงวันไหล 18-19 เมษายน เมืองพัทยาจัดกิจกรรมบันเทิงโดยนำศิลปินมาแสดงบนเวทีบริเวณชายหาดพัทยากลาง เพื่อสร้างความบันเทิงให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเล่นน้ำวันไหลในพื้นที่เมืองพัทยา

นายสรรเพ็ชร ศุภวารเสถียร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก กล่าวว่า ช่วงสงกรานต์ปีนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี อีกทั้งเป็นช่วงปิดเทอม และภาครัฐจัดสงกรานต์ยาวขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจองห้องพักในช่วงสงกรานต์อย่างต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเป็นอีกหนึ่งกลุ่มลูกค้าที่ยังพักอาศัยอยู่ต่อไปจนถึงปลายเดือน เมษายน ทั้งนักท่องเที่ยวจีนก็จองห้องพักในหลายโรงแรมเมืองพัทยาคืนขึ้น รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวอินเดียจองห้องพักในช่วงสงกรานต์มากขึ้น

“ยอดจองโรงแรมบริเวณหน้าชายหาดพัทยามียอดจองในช่วงสงกรานต์พุ่งไปถึง 90% ส่วนโรงแรมบริเวณรอบนอกมียอดจอง 70-80% ซึ่งสงกรานต์พัทยา ชลบุรี มีกิจกรรมวันไหลที่ยาว อีกทั้งยังเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชลบุรีที่มีวันไหล ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาเพิ่มมากขึ้น รวมถึงกิจกรรมที่ภาครัฐจัดขึ้นช่วงสงกรานต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองพัทยา ช่วงสงกรานต์ต่ออยากให้นักธุรกิจบริหารจัดการเรื่องการจราจรให้ดีขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวพัทยาได้พักผ่อน และเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาเพิ่มมากขึ้น” นายสรรเพ็ชรกล่าว

ขอบคุณนายกฯราคาขายสูง

ที่ จ.สงขลา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ราคาขายพาราในจังหวัดสงขลายังคงปรับเพิ่ม

สูงขึ้นต่อเนื่อง โดยราคาขายท้องถิ่นยางแผ่นดิบ กิโลกรัมละ 81.30 บาท น้ำยางสด 77.50 บาท ยางแผ่นดิบ 85.45 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคา 90.55 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของยางแผ่นดิบและน้ำยางสด ทั้งในตลาดท้องถิ่นและตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา

นายสมพงษ์ ราชสุวรรณ ประธานกลุ่มรับซื้อน้ำยางสดบ้านพรุเตียว อ.นาทวี จ.สงขลา กล่าวว่า ราคาขายที่ปรับสูงสุดที่กิโลกรัมละ 90 บาท ถือเป็นราคาสูงสุดในรอบหลายปี จากเดิมราคาร่วงต่ำอยู่ที่กิโลกรัมละ 30 บาทเศษเท่านั้น ทำให้เกษตรกรยิ้มรับราคาที่สูงขึ้น ขอขอบคุณนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเพิก เลิศวังพง ประธานบอร์ด กยท. ออกมาให้คงทุกมาตรการเพื่อทำให้ราคาขายสูงขึ้นไปจนถึงช่วงฤดูเปิดกรีดยางที่กำลังจะมาถึง

“แม้ขณะนี้จะเป็นช่วงยางผลัดใบ ซึ่งเกษตรกรส่วนหนึ่งหยุดกรีดยางเพื่อให้นต้นยางพาราได้พักประจำปี แต่เมื่อราคาสูงขึ้น มีเกษตรกรไม่น้อยที่ยังคงกรีดยางอยู่ เพียงแต่ทิ้งระยะห่างออกไปมากกว่าปกติเท่านั้น ผมมองว่า แม้เป็นช่วงพักปกติของทุกปี แต่เมื่อปีนี้ราคาสูงขึ้นเกษตรกรควรจะมีการบำรุงดูแลต้นยาง เพื่อให้สามารถได้ผลผลิตในช่วงนี้ อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี จะทำให้ราคาขายมีเสถียรภาพในอัตราสูงต่อไป โดยเฉพาะเรื่องการปราบปรามยางเถื่อน รวมถึงตลาดจีนที่ยังมีความต้องการยางพาราอีกไม่น้อย” นายสมพงษ์กล่าว

เกษตรกรชี้ยังมีขายน้อยช่วงนี้

ที่ จ.นครศรีธรรมราช นายมนัส บุญพัฒน์ นายกสมาคมคนกรีดยางและชาวสวนยางรายย่อย เปิดเผยว่า ราคาขายพาราในขณะนี้ยอมรับว่าชาวสวนยางดีใจ แต่ทุกครั้งราคาขายสูงขึ้นจะอยู่ในช่วงปลายฤดูเปิดกรีดยางและเป็นการขึ้นราคาในช่วงที่ยางมีน้อย เห็นจากสถิติการขายน้ำยางของเกษตรกร พบว่าในช่วงนี้มีน้ำยางขายประมาณ 30% เท่านั้น โดยส่วนที่ยังคงขายน้ำยางอยู่ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของสวนเสริมกันไม่มาก 8-10 ไร่ เจ้าของกรีดยางส่วนเกษตรกรชาวสวนยางที่รับจ้างกรีดยางเจ้าของแปลงใหญ่สั่งหยุดเพื่อพักต้นยาง ก่อนเปิดยางหน้าใหม่ประมาณเดือนพฤษภาคม สรุปได้ว่ายางที่นำออกมาขายทั้งน้ำยางและยางแผ่น หรือก้อนด้วย ไม่เกิน 40% ชาวสวนยางดีใจแม้มีขายน้อยแต่ราคาดี ดังนั้นเกษตรกรชาวสวนยางส่วนใหญ่ไม่สามารถมีรายได้จากราคาขายพาราสูงในช่วงนี้ได้

“ทุกครั้งที่ราคาขายสูงขึ้น จะมีคณะกรรมการ

ผู้บริหารยางออกแถลงข่าวแสดงท่าทีว่ามีความสามารถทำให้ราคาขายสูงขึ้น ชาวสวนยางยอมรับในความรู้ความสามารถของผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทยชุดนี้ แต่หลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกีดการนำเข้ายางเถื่อน ทำให้ปริมาณยางเหลือเฉพาะภายในประเทศ จึงทำให้ตลาดต่างประเทศมีความต้องการมาก และทำให้ราคาขายสูงขึ้น” นายมนัสกล่าว

ททท.กระตุ้นเที่ยวเมืองรอง

น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวให้กระจายตัวไปในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยมากขึ้น ททท.ร่วมกับพันธมิตร ได้แก่ โอโกต้า แอร์เอเชีย อมรินทร์ทีวี ไทยอินเตอร์เนชันแนล เเรนท์ อะ คาร์ จำกัด และบัตรเครดิตกรุงศรี จัดแคมเปญ สุขทันทีที่เที่ยวเมืองรอง มอบสิทธิประโยชน์ เสริมความสุขแก่นักท่องเที่ยว ตลอด Customer Journey ผ่านกิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง ตลอดทั้งปี 365 วัน ส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและมีความหมาย ผสานกับแนวคิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สู่การกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรองให้กลับมาคึกคักมากยิ่งขึ้น

เป่าต้นกว่า110ล้านคน-ครั้ง

“คาดว่าแคมเปญจะทำให้เกิดการเดินทางในพื้นที่เมืองรองไม่น้อยกว่า 110 ล้านคน-ครั้ง และสร้างรายได้กระจายสู่ท้องถิ่นในพื้นที่เมืองรอง ไม่น้อยกว่า 324,900 ล้านบาท ททท.มุ่งเน้นนำเสนอซอฟต์แวร์ของไทย ผ่านสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ที่สะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของเมืองรองแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมชูจุดแข็งจุดขายของพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม อาหารเฉพาะถิ่น ศิลปวัฒนธรรม เทศกาลงานประเพณี ความเชื่อความศรัทธา สินค้าที่ระลึก เพื่อดึงดูดและสร้างแรงบันดาลใจสู่การเดินทางจริง ได้รับความสุขและช่วงเวลาแสนพิเศษตลอดทั้งปี 2567” น.ส.ฐาปนีย์กล่าว

แอร์เอเชียหันค่าตัว3พันที่นั่ง

นายณัฐพล เลิศไพโรจน์ ผู้ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ โอโกต้า กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นที่ตั้งของหนึ่งในศูนย์กลางปฏิบัติการหลักของโอโกต้า ครึ่งนี้ร่วมกับ ททท.มอบสิทธิพิเศษ ส่วนลด 14% สูงสุดไม่เกิน 300 บาท สำหรับนักท่องเที่ยวในการจองที่พักที่เข้า

ร่วมโครงการในพื้นที่ 55 จังหวัดเมืองรอง ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันโกต้าตั้งแต่เดือนมีนาคม-มิถุนายน 2567 โดยการท่องเที่ยวไทยในขณะนี้ถือว่าฟื้นตัวกลับมาได้ดี สะท้อนผ่านยอดใช้งานของโกต้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

น.ส.เบญจ ศรีเจริญชัย ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า ช่วงสงกรานต์จัดแคมเปญกระตุ้นการเดินทาง วันที่ 12-16 เมษายน 2567 ลดราคาตั๋วเครื่องบินถูกลงกว่าเดิม ที่ร่วมกับกระทรวงคมนาคม 30 เที่ยวบิน 3,000 ที่นั่ง ในเส้นทางเชียงใหม่ ภูเก็ต ส่วนการร่วมกับ ททท. จัดทำแคมเปญกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง ช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2567 จะให้บริการเส้นทางบินตรงภายในประเทศครอบคลุมเมืองรอง 15 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย น่าน พะเยา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ตรัง ระนอง ชุมพร นราธิวาส อุดรธานี อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด นครพนม สกลนคร บุรีรัมย์ และเลย ซึ่งเป็นการลดราคาตั๋วเครื่องบินในเมืองรองลงจากราคาปกติ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: สดุดีปดาศ์/ภาพ - ชาวสังคม

วันที่: เสาร์ 16 มีนาคม 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15659

หน้า: 15(ล่างขวา)

Col.Inch: 88.61

Ad Value: 110,762.50

PRValue (x3): 332,287.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 47 ปี 'ม.เกษตรกรรมหนองหว้า ฉะเชิงเทรา' ต้นแบบเกษตรกร



47 ปี 'ม.เกษตรกรรมหนองหว้า ฉะเชิงเทรา' ต้นแบบเกษตรกร



ที่ดินแห่งแล้งรกร้างว่างเปล่า 1,253 ไร่ ในตำบลบ้านช่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา ได้รับการพลิกฟื้นจนมีความอุดมสมบูรณ์ สร้างชุมชนเกษตรกรที่เข้มแข็งภายใต้ชื่อ “หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า” เปลี่ยนชาวบ้านยากไร้สู่กลุ่มเกษตรกรผู้มั่งคั่ง ด้วยการทำเกษตรกรรม มีการเลี้ยงสุกรเป็นอาชีพหลัก ปลูกพืชไร่และไม้ผล เป็นอาชีพเสริม จนสามารถส่งต่อความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่น กลายเป็นชุมชนต้นแบบของการพัฒนาอย่างยั่งยืน มานานกว่า 47 ปี นับตั้งแต่ปี 2520 พวกเขาทำได้อย่างไร?

ภักดี ไทยสยาม ประธานกรรมการ บริษัทหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า จำกัด มาให้คำตอบกับคำถามนี้ เขาบอกว่าที่นี้เมื่อ 47 ปีที่แล้ว ชาวบ้านต่างเผชิญปัญหาความยากจน ไร้โอกาส ไร้ที่ดิน

ทำกิน ซึ่งเป็นโจทย์ปัญหาใหญ่ที่สุดที่ทำให้เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือซีพี ต้องการเข้ามาแก้ไข ด้วยการรวบรวมผืนดินที่แห้งแล้ง รกร้างมาพัฒนาให้กับเกษตรกร พร้อมทั้งให้ความรู้ที่ทันสมัยในการเลี้ยงสัตว์ควบคู่กับการเพาะปลูกจัดหาแหล่งเงินทุน และหาตลาดในการจัดจำหน่าย ทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง

ด้วยโมเดล “3 ประโยชน์ 4 ประสาน” ซึ่งเป็นรูปแบบความร่วมมือ 4 ฝ่าย คือ รัฐบาล เอกชน สถาบันการเงิน และเกษตรกร เพื่อรองรับการพัฒนาเกษตรกรรมทันสมัย ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ 3 ประการ คือ ประโยชน์ต่อประเทศ ต่อประชาชน และสุดท้ายเป็นประโยชน์ต่อองค์กร โครงการนี้ช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันผลิตเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง ทำให้พวกเขาเข้าถึงที่ดิน

หน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: สุดสัปดาห์/ภาพ - ข่าวสังคม

วันที่: เสาร์ 16 มีนาคม 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15659

หน้า: 15(ล่างขวา)

Col.Inch: 88.61

Ad Value: 110,762.50

PRValue (x3): 332,287.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 47 ปี 'ม.เกษตรกรรมหนองหว้า ฉะเชิงเทรา' ต้นแบบเกษตรกร

เทคโนโลยีการเลี้ยงสุกร และแหล่งเงินทุน

โครงการนี้ มีเครือข่าย โดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ รับผิดชอบดูแลและส่งเสริมเกษตรกรในการเลี้ยงสุกรที่มีคุณภาพ ในรูปแบบประกันราคา ด้วยเทคโนโลยีด้านสายพันธุ์สุกรพันธุ์ดี อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ พร้อมปัจจัยการผลิตที่จำเป็น รวมทั้งรับผิดชอบสนับสนุนทั้งการผลิตและการหาตลาดแทนเกษตรกร ด้วยการรับซื้อสุกรที่โตได้ขนาดกลับคืนในราคาประกัน เกษตรกรจึงมีรายได้มั่นคงเพียงพอที่จะดูแลครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ สามารถจัดสรรรายได้ชำระคืนเงินกู้ครบในระยะเวลา 10 ปี ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน บ้านอยู่อาศัย และโรงเรือนเลี้ยงสุกร เปลี่ยนจากเกษตรกรยากไร้สู่ครอบครัวที่มีฐานะพออยู่พอกินและมีที่ดินเป็นของตนเอง

หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้าก้าวสู่มาตรฐานสากล ด้วยการนำนวัตกรรมการเลี้ยงสุกรที่ทันสมัยยิ่งขึ้น เลี้ยงสุกรในโรงเรือนปิดแบบ EVAP ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งด้านการเจริญเติบโตและสุขภาพของสุกร เกษตรกรสามารถขยายการผลิตจากเดิมเลี้ยงรายละ 30 แม่ เป็น 150-500 แม่ ตามกำลังความสามารถของแต่ละราย มีการใช้ระบบไบโอแก๊ส เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้กับชุมชนและเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน

ในทศวรรษที่ 4 หมู่บ้านแห่งนี้ไม่เคยหยุดพัฒนา มีการต่อยอดจากองค์ความรู้ด้านการจัดการและการใช้เทคโนโลยีทันสมัย สู่การสร้างสรรคโครงการที่หลากหลายเพื่อสมาชิกหมู่บ้านและชุมชนโดยรอบ โดยมีเยาวชนลูกหลานร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดรับอาชีพเสริมที่หลากหลายเพื่อเพิ่มพูนรายได้ จากอาชีพเลี้ยงสุกรปัจจุบันมี 22 ครอบครัว มีแม่สุกรเพิ่มจาก 30 แม่ เป็น 100- 700 แม่ มีรายได้ 300,000-2,000,000 บาท/เดือน ส่วนอาชีพเสริมเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ 6 ครอบครัว มีรายได้ 90-150,000 บาท/เดือน ปลูกผักอินทรีย์ 2 ครอบครัว สร้างรายได้ 50,000-100,000 บาท/เดือน ปลูกยางพารา 2 ครอบครัว มีรายได้ 50,000-100,000 บาท/เดือน และเพาะเห็ดฟาง 2 ครอบครัว สร้างรายได้ 50,000-100,000 บาท/เดือน

“ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมส่งผลให้

เกษตรกรมีความมั่นคง มั่งคั่ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ที่สำคัญเรายังให้ความสำคัญกับระบบนิเวศชุมชน สมาชิกของหมู่บ้านทุกคนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนชุมชนสู่ความยั่งยืนผ่านหลากหลาย



โครงการ อาทิ ธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อให้การทำเกษตรมีผลผลิตตลอดปี ถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการเก็บกักน้ำไว้ใช้ยามจำเป็นได้อย่างเหมาะสมที่สุด สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำได้ถึง 1 ล้านบาท/ปี และกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ต้อนรับผู้ที่สนใจ เช่นเดียวกับปานิเวศเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ บนเนื้อที่ 14 ไร่ของหมู่บ้าน มีพรรณไม้ถึง 109 ชนิด จำนวน 5 หมื่นต้น และเกษตรกรยังต่อยอดความสำเร็จ ปานิเวศฯ สู่การพัฒนาการใช้สมุนไพรเพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์ สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ยาปฏิชีวนะได้ 2.8 ล้านบาท/ปี” ภัททิ กล่าว

นอกจากนี้ ชาวหนองหว้ายังได้ร่วมกันระดมทุนจัดตั้งโรงฆ่าและสุกรร่วมกับซีพีเอฟ เป็นโรงฆ่าและทันสมัย สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เพื่อให้เป็นปลายทางการผลิตอาหารที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภค นับเป็นก้าวที่สำคัญของชาวหนองหว้า ที่ได้วางรากฐานที่เหนียวแน่นสู่ลูกหลาน ได้เข้าศึกษาเรียนรู้และต่อยอดอาชีพของตนเองได้ พร้อมสืบสานองค์ความรู้ของชุมชนสู่ลูกหลานรุ่นต่อไปอย่างเป็นระบบ

“หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า” พลิกฟื้นผืนดินแห้งแล้ง ให้กลายเป็นพื้นที่เกษตรสีเขียว เกษตรกรมีอาชีพเลี้ยงสัตว์และอาชีพเสริมที่มั่นคง สร้างอนาคตการศึกษาที่ดีให้กับลูกหลาน ที่สำคัญซีพีเอฟและซีพีเอฟ ได้มอบความรู้อันเป็นทรัพย์สินที่มีค่าให้กับเกษตรกร เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ชาวหนองหว้าพิสูจน์แล้วว่าเจตย์ที่ยากที่สุดแต่พวกเขาทำได้ ด้วยความเข้มแข็งของชาวมุขมนวันนี้เกษตรกรชาวหนองหว้ายังคงช่วยกันคิดสร้างสรรค์ เปิดรับสิ่งใหม่ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืนต่อไป

เปิดแผนปี 67 'กรมอุตุนิยมวิทยา'

ดันดิจิทัลเป็นหัวใจการพยากรณ์ ยกระดับความแม่นยำ เน้นคำทำนาย



กรรวิ ลิทธิชัยภาค อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

'กรมอุตุนิยมวิทยา' ประกาศยุทธศาสตร์ปี 67 ออกกฎหมายเป็นของตัวเอง ผุดแอปพลิเคชันใหม่ ใช้ AI ช่วยยกระดับการพยากรณ์อากาศให้แม่นยำเหนือคำทำนาย

ร่วม 5 เดือนที่คองแรวร์สุนทร (กรม.) มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เสนอการแต่งตั้งข้าราชการ ให้ 'น.ส.กรรวิ ลิทธิชัยภาค' เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ต่อจากบทบาทก่อนหน้านี้ในฐานะผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดีอี ได้ 1 ปีเศษ

'กรรวิ' ได้เปิดเผยถึงวิสัยทัศน์และแผนการทำงานสำหรับปี 2567 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้าหมาย โดยยกระดับการบริการและการวิจัยอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ดังนั้นเครื่องมือและระบบการทำงานในปัจจุบัน จึงถูกพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัล อำนวยความสะดวกที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการพยากรณ์ แต่ต้องเข้าใจว่า ตามหลักวิทยาศาสตร์ สภาพอากาศหมุนเวียน

อยู่ตลอดเวลา ประเทศไทยที่ตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร ทำให้ระบบอากาศไม่เสถียรและปรับเปลี่ยนได้เสมอ แตกต่างกับประเทศที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร เช่น จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ที่มีระบบบรรยากาศที่นิ่งกว่า การเคลื่อนไหวตัวของระบบอากาศในประเทศไทยจึงมีความไม่แน่นอนสูง

ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ทำให้เกิดสภาพภูมิอากาศแบบสุดขั้ว (Extreme Weather Event) เป็นความแปรปรวนของสภาพอากาศ ส่งผลให้การพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเป็นระยะเวลานานทำได้ยากขึ้น โดยเฉพาะการพยากรณ์อากาศตามฤดูกาลหรือล่วงหน้า 1 ปี แต่พยากรณ์เป็นแนวโน้มภาพกว้างได้ เช่น ฤดูร้อนของไทยปีนี้จะร้อนกว่าค่าเฉลี่ยปกติเมื่อ 30 ปีก่อนหรือมากกว่าปีที่แล้ว โดยบางพื้นที่อาจทำลายสถิติความร้อนของจังหวัดที่เคยบันทึกไว้ แต่ไม่สามารถบอกได้ว่า จะทำลายสถิติความร้อนของปีที่แล้วได้หรือไม่ และอยู่ที่เท่าไร

ดังนั้น การพยากรณ์อากาศประจำวันจึงทำได้แม่นยำ

กว่า โดยเฉพาะการพยากรณ์ในระยะสั้นมากไม่เกิน 3 ชั่วโมง เช่น การเจอกลุ่มฝนที่ก่อตัวขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งเรดาร์ดาวเทียมเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการพยากรณ์อากาศระยะสั้นได้ดีกว่า

'หากฟังเสียงประชาชนอย่างเดียวก็น่าทำงานยากอยู่ และกรมอุตุนิยมวิทยาไม่ได้ทำงานตามลำพัง แต่ต้องยึดหลักวิชาการและมาตรฐาน ภายใต้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ด้วย และนอกจากการพยากรณ์อากาศแล้ว ยังมีหน้าที่อื่นๆ เช่น กองอุตุนิยมวิทยาการบิน และกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวอีก แต่ก็ตระหนักถึงความสำคัญข้อมูลที่แม่นยำสำหรับการวางแผน จึงมีการพยากรณ์อากาศหลายรูปแบบ เช่น รายฤดูกาล รายเดือน ราย 3 เดือน รายสัปดาห์ ราย 1-3 วัน และราย 24 ชั่วโมง เพื่อให้ข้อมูลมีความใกล้เคียงความจริงมากที่สุด'

● **ขอบ 10 ล้านบาท ผุดแอปพลิเคชันใหม่**

ตามที่กระทรวงดีอี ประกาศ 7 Flagships หลัก ในการดำเนินงานปี 2567 หนึ่งในนั้นคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยกรมอุตุนิยมวิทยาจะพัฒนารูปแบบการใช้งานสำหรับการพยากรณ์อากาศระยะปัจจุบันอัจฉริยะ ข้อมูลพยากรณ์กลุ่มฝนเชิงพื้นที่ระดับอำเภอล่วงหน้า 3 ชั่วโมง บริเวณ 22 ลุ่มน้ำทั่วประเทศและแผนที่เสี่ยงภัยสภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากโดยการนำ AI มาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยในการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าในระยะสั้นมากไม่เกิน 3 ชั่วโมง แม่นยำมากกว่า 90% และเพื่อต่อยอดการพยากรณ์อากาศที่แม่นยำ และประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด

กรมอุตุนิยมวิทยา จึงอยู่ในขั้นตอนการจัดทำค่าของงบประมาณปี 68 กว่า 10 ล้านบาท เพื่อจัดทำแอปพลิเคชันรายงานสภาพอากาศของไทยตัวใหม่ ให้เข้ากับยุคสมัย ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น และปรับปรุงจากจุดอ่อนของแอปพลิเคชันเดิมให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการให้ข้อมูลสภาพอากาศที่แม่นยำสูงซึ่งเมื่อเปิดแอปพลิเคชัน จะได้รับข้อมูลทันที เช่น ฝนจะตกในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าหรือไม่ เพื่อช่วยให้ประชาชนเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจหยิบร่มก่อนออกจากบ้าน และยังสามารถแจ้งให้ทราบถึงสภาพอากาศอย่าง

ละเอียด ไม่ว่าจะเป็นความชื้นหรือแดดจัด ตามพื้นที่ต่างๆ ได้อีกด้วย ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบ คาดว่า ปลายปี 68 จะได้เห็นหน้าตาของแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการได้

● **หลายข้อจำกัด คลอดกม.ของตัวเอง**

นอกจากนี้กระทรวงดีอีอยู่ในขั้นตอนการยกร่าง พร.บ.อุตุนิยมวิทยา ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จเร็วๆ นี้ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา เพื่อทำการปรับปรุงกฎหมายให้มีความเหมาะสม จากเดิมที่กรมอุตุนิยมวิทยาไม่เคยมีกฎหมายเฉพาะเจาะจงมาก่อน แต่ปัจจุบันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี เพราะกรมอุตุนิยมวิทยาต้องการสร้างรายได้ แต่ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากเป็นหน่วยงานมีหน้าที่ให้บริการข้อมูลสภาพภูมิอากาศแก่สายการบินทั่วโลก โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่กลับมีค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบ ดังนั้น กฎหมายฉบับนี้จึงจะช่วยปลดล็อกให้กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถหารายได้จากส่วนนี้ได้

'เรื่องนี้ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัด

กระทรวงดีอี พยายามเร่งขับเคลื่อนอยู่ จึงคาดว่า จะแล้วเสร็จได้ในเร็วๆ นี้ เพื่อลดการทำงานที่ยุ่งยาก และลดภาระค่าใช้จ่ายที่กรมอุตุนิยมวิทยาต้องแบกรับ ช่วยให้การทำงานในภาพรวมมีความคล่องตัวมากขึ้นกรรวิ กล่าว

● **พยากรณ์แม่นยำ เหนือคำทำนาย**

ขณะเดียวกัน กรมอุตุนิยมวิทยาได้บูรณาการความร่วมมือกับ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรเรื่องการเพาะปลูกข้าวให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล เพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยจะเริ่มทำการทดลองก่อนในพื้นที่ที่ให้ผลชัดเจน จากนั้นจึงจะขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนการเพาะปลูกในระยะยาว โดยใช้ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับใช้เทคนิควิธีการเพาะปลูกให้เหมาะสม และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ ยังมีคนนำผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้กับการเพาะปลูกพืชชนิดอื่นๆ เช่น ผลไม้และผลผลิตทางการเกษตรอื่นในอนาคต

ปัจจุบันกรมอุตุนิยมวิทยาพึ่งพาเทคโนโลยี 40% และบุคลากร 60% มีความรู้ มีกรรวิวิเคราะห์ข้อมูล เพิ่มความแม่นยำในการพยากรณ์สภาพอากาศ อีกทั้งมีกลุ่มงานติดตามสภาพอากาศและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอีกแต่มีข้อจำกัดว่า ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนเผยแพร่ จึงอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการแจ้งเตือน แต่ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในการทำงาน เนื่องจากปีที่แล้ว ปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงจนทำให้เกิดภัยแล้ง มีกลุ่มนักวิชาการที่การทำงานมีความคล่องตัวกว่า ออกมาให้ข้อมูลกับประชาชนและสื่อมวลชนแล้วก่อให้เกิดความสับสน เข้าใจผิด ทำให้ต้นตระหนกวิตกกังวลเป็นวงกว้าง ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น' กรรวิ กล่าวและว่า

'การพยากรณ์อากาศ เป็นการให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จากการสังเกตการณ์อากาศปัจจุบันและในอดีต เพื่อคำนวณและสร้างแบบจำลองพยากรณ์อากาศในอนาคตโดยใช้หลักการทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ในขณะที่ คำทำนาย มักจะหมายถึงการสรุปหรือการคาดเดาเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่ได้พึ่งอยู่บนหลักการทางวิทยาศาสตร์หรือข้อมูลที่ชัดเจน กรมอุตุนิยมวิทยา จึงเน้นไปที่การให้บริการข้อมูลพยากรณ์อากาศที่มีพื้นฐานจากการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้สาธารณชนและหน่วยงานต่างๆ สามารถใช้ข้อมูลนี้ในการวางแผน และตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลเชิงลึกและแม่นยำมากขึ้น' ■

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: เสาร์ 16 มีนาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16806

Col.Inch: 1.37

Ad Value: 1,507

หน้า: 4(ขวา)

PRValue (x3): 4,521

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: ลดราคาปุ๋ยเฟส2



●ลดราคาปุ๋ยเฟส2

ร้อยตรีจักษุ ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ทางกรมร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และ 3 สมาคมนุ้ย ขยายโครงการเชื่อมโยงนุ้ยราคาถูกให้แก่เกษตรกร เฟสสอง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-30 มิถุนายน 2567 หลังเฟสแรกสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคมนี้ ซึ่งเฟสแรกได้มีการเชื่อมโยงนุ้ยลดราคาจากโรงงานสูงสุด 50 บาทต่อกระสอบ เพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกรรวมประมาณ 3.1 ล้านกระสอบ และช่วยลดต้นทุนเกษตรกรประมาณ 200 ล้านบาท ในเฟสสองจะทบทวนรายการนุ้ยที่นำมาลดราคาทั้งหมดให้สอดคล้องกับความต้องการช่วง 3 เดือนข้างหน้าด้วย ดูรายละเอียดได้ที่ www.dit.go.th

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ/ต่างประเทศ

วันที่: เสาร์ 16 มีนาคม 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12162

Col.Inch: 14.97

Ad Value: 16,467

หน้า: 5(ขวา)

PRValue (x3): 49,401

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: พาณิชย์ถกโรงงานลดราคาปุ๋ย50บ.

พาณิชย์ถกโรงงานลดราคาปุ๋ย50บ.

ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและร.มว.พาณิชย์ สั่งการให้เร่งเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร กรมการค้าภายในจึงประชุมหารือร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย และสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร โดยมีมติที่จะจัดทำ “โครงการเชื่อมโยงปุ๋ยราคาถูกให้แก่เกษตรกร” เฟสที่สอง ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2567 ต่อเนื่องจากเฟสหนึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มี.ค. 2567

โดยจะเชื่อมโยงปุ๋ยลดราคาจากโรงงานมาจำหน่ายให้แก่เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร และจะทบทวนรายการปุ๋ยที่นำมาลดราคาทั้งหมดให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ ในช่วง 3 เดือนข้างหน้า ที่สำคัญยังคงครอบคลุมสูตรปุ๋ยที่ใช้ในการเพาะปลูกพืชทุกชนิดเช่นเดิม ไม่ว่าจะเป็นนาข้าว พืชไร่ พืชสวน หรือผลไม้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมรายการปุ๋ย ตั้งเป้าคาดว่าจะให้ส่วนลดมากที่สุดไม่น้อยกว่า 50 บาท/กระสอบ สำหรับประเทศไทย ในปี 2566 มีการนำเข้าปุ๋ย 5.08 ล้านตัน มากกว่าปริมาณนำเข้าปี 2565 ราว 24% และช่วงต้นปีที่ผ่านมานำเข้าต่อเนื่อง โดยสต็อกปุ๋ย ณ สิ้นเดือนก.พ. 2567 อยู่ที่ 1.08 ล้านตัน เพียงพอสำหรับการเพาะปลูก

ฟุ่งแหล่งทะเบียนแก้หนี้ฟรี

‘คลัง’ ล้งอัดฉีด 1.5 หมื่นล้าน/ออมสิน งดมาตรการช่วย

ไทยโพสต์ • “คลัง” แจงประชาชนแหล่งทะเบียนแก้หนี้ระบบแล้ว 1 หมื่นราย ด้าน “ออมสิน” เตือนลูกค้าผ่อนไม่ไหว-รีบแจ้ง พร้อมงดมาตรการช่วยเหลือเต็มสูบ ชู “พักต้น-ลดดอกเบี้ย” หนุนลูกค้าประวัติดี

นายพรชัย ชูระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงผลการลงทะเบียนแก้ไขปัญหานี้ นอกระบบที่ผ่านการไกล่เกลี่ย ประenomหม้แล้ว และมีความประสงค์ที่จะขอสินเชื่อผ่านมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือ และรองรับลูกหนี้นอกระบบที่ผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ในโครงการแก้หนี้นอกระบบของรัฐบาล โดยธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค.2567 มีจำนวน 10,592 ราย แบ่งเป็นผู้ขอรับความช่วยเหลือที่ธนาคารทั้งสอง 1,675 ราย และผู้ที่ยังไม่ได้เข้าไปติดต่อขอรับความช่วยเหลือที่ธนาคารทั้งสองแห่ง 8,917 ราย

โดย จากจำนวนผู้เข้ามาติดต่อขอรับความช่วยเหลือ ธนาคารทั้งสองแห่งได้ดำเนินการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อแล้ว

525 ราย คิดเป็น 31.34% ของผู้ที่เข้าไปติดต่อขอรับความช่วยเหลือที่ธนาคารทั้งสองแห่ง รวมเป็นเงิน 12.02 ล้านบาท

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการไกล่เกลี่ยฯ ที่ยังไม่ได้เข้าไปติดต่อขอรับความช่วยเหลือ ธนาคารทั้งสองแห่งได้ดำเนินการเชิงรุกโดยเร่งประชาสัมพันธ์ และติดต่อผู้ลงทะเบียนผ่านทางโทรศัพท์ และส่ง SMS ตามข้อมูลที่อยู่ของผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการไกล่เกลี่ยฯ เพื่อทำการนัดหมายให้เข้ามาติดต่อที่ธนาคารต่อไป สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือด้านสินเชื่อเนื่องจากคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ ธนาคารทั้งสองแห่งก็ได้ให้ความช่วยเหลือทุกราย โดยการให้คำแนะนำปรึกษา ประกอบด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ รวมทั้งการส่งเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศักยภาพในการหาแหล่งรายได้ หรือพัฒนาอาชีพของธนาคารทั้งสองแห่งด้วยแล้ว

ทั้งนี้ มาตรการสินเชื่อเพื่อ

ช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบที่ผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ในโครงการแก้หนี้นอกระบบของรัฐบาล โดยธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส.จะสนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 15,000 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 20,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน (Flat rate) ปลอดชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 งวดแรก และระยะเวลาเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3 ปี

นายวิทย์ รัตนกร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า หลังจากทีธนาคารออมสินได้จัดทำมาตรการแก้หนี้อย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีลูกหนี้จำนวนหนึ่งยังประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอ ส่งผลต่อการผ่อนชำระหนี้รายเดือน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระลูกหนี้ ธนาคารออมสินได้เตรียมแผนการชำระหนี้หลายแนวทางให้แก่ลูกหนี้แต่ละรายตามความเหมาะสม อาทิ พักชำระเงินต้น และจ่ายดอกเบี้ยเต็มจำนวนหรือจ่ายบางส่วน หรือเป็นไปตามแผนการชำระหนี้ที่ธนาคารอนุมัติให้ “ขอขวนลูกหนี้ทุกประเภทสินเชื่อ ทุกสถานะที่ประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นรายย่อยหรือธุรกิจเอส



พรชัย ชูระเวช

เอ็มอี ทั้งลูกหนี้ที่ค้างชำระไม่เกิน 90 วัน และสถานะยังไม่เป็น NPL หรือลูกหนี้ที่มีสถานะเป็น NPL ณ วันที่ 31 ธ.ค.2566 สามารถติดต่อขอคำปรึกษาและร่วมหาแนวทางแก้ไขหนี้ร่วมกันได้ที่ธนาคารออมสินสาขาเจ้าของบัญชี หรือสาขาที่สะดวกทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป” นายวิทย์กล่าว.